
รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์ อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์    รองเลขาธิการ  
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๘. อาจารย์ ทัศนียา  รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๙. อาจารย ์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๐. อาจารย์ นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๑๑. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๕. อาจารย์ ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย ์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบ าบัด 
 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๐. อาจารย์ เสร ี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๑. อาจารย์ อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๒. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๒๓. อาจารย์ อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๒๔. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร  ตันติวิทยาทันต์ ส านักงานอธิการบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์ จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์ ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 

 /๑๑. อาจารย์ พรพิมล .... 



 ๒ 

 ๑๑. อาจารย์ พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. อาจารย์ ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร ์
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. อาจารย์ สุขสิริ  ด่านธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์ สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๒๑. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๒๒. อาจารย์ โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๒๓. อาจารย์ หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 

 ๓. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้เชิญ รองศาสตราจารย์ พิมพ์ใจ ใจเย็น จากคณะ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 

TRF-CHE- Scopus Researcher Award ประจ าป ี๒๕๕๓ และรางวัลทะกุจิประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๓ มาน าเสนอ
ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ น. สรุปได้ดังนี้  
   รองศาสตราจารย ์ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น เริ่มรับราชการท่ีภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ท างานสอนและงานวิจัยมาโดยตลอด 
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้าน enzyme เพื่อคิดค้นท ายารักษาโรค หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

เภสัชภัณฑ์ ปัจจุบันสนใจ enzyme ในกลุ่มวิตามินบี  
   โดยผลงานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ได้แก่ ๑) งานวิจัย enzyme luciferase (Lux) ขณะนี้ก าลังพัฒนา
ระบบ gene reporter system  เพื่อใช้กับ Lux  เก่ียวกับเรื่องนี้ ได้ช่วยแก้ไขปัญหากรณีลูกชิ้นเรืองแสง เม่ือต้นป ี๒๕๕๓ โดย
พบว่าลูกชิ้นเรืองแสงเกิดจากการปนเปื้อนแบคทีเรียท่ีสร้าง Lux ท าให้เรืองแสงได้ หากน าลูกชิ้นไปต้มให้สุกก็จะปลอดภัยต่อ
การบริโภค    ๒) งานวิจัย enzyme ท่ีเก่ียวกับการสร้างความหวานแทนน้ าตาลธรรมชาติ ๓) การวิจัย enzyme Pyranose 
Dehydrogenase เป็น enzyme ท่ีละลายกลูโคสในร่างกายให้เป็นพลังงานเพื่อใช้กับอวัยวะเทียมท่ีฝังภายในร่างกาย ๔) ศึกษา 
enzyme ท่ีช่วยหยุดยั้งโรคมาลาเรีย เพื่อสร้างยาต้านโรคมาลาเรียตัวใหม่  
   ความส าเร็จในการวิจัยเกิดจากการมีลูกศิษย์ท่ีดี เพื่อนร่วมงานท่ีด ีอาจารย์เก่าที่ดี ช่วยท าให้การวิจัย
และผลงานสามารถตีพิมพ์ได ้แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานคือความเชื่อในวิชาชีพที่ท าอยู่และพยายามปฏิบัติให้ด ีต้องท า 
ในสิ่งท่ีถูกต้อง ตั้งโจทย์วิจัยท่ีชัด เรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา เวลาไปประชุมวิชาการก็ตั้งใจฟัง ตั้งใจถาม ตั้งใจพูด การท างาน
ส าคัญคือการเริ่มต้นที่ถูกต้อง แล้วจะท าได้ดีต่อไปเอง การบริหารเวลาระหว่างการวิจัยและงานอ่ืนต้องเข้าใจประเด็นหลัก  
ไม่หลงทางในประเด็นย่อย หลักการส าหรับเตรียมการขอต าแหน่งทางวิชาการต้องโฟกัสในการสร้างงานวิจัยท่ีดีโดยตลอด 
รวบรวมผลงานให้ดี แล้วขบวนการ paper work ก็จะง่าย การวิจัยให้เริ่มในเรื่องท่ีตัวเองถนัดก่อน พอเก่งแล้วค่อยท าในเรื่อง
อ่ืนๆ ต่อไป 

 /ต่อจากนั้น .... 



 ๓ 

  ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  

ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 

จ านวน ๒๔ คน ไม่มาประชุม ๒๓ คน คิดเปน็ร้อยละ ๕๑.๐๖ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔๔๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๔๔ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจ้งว่า ในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (อาคารสภาคณาจารย)์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีประชุมได้มีการ

พิจารณาเรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเลิกระบบซีเป็นระบบแท่ง) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ การ

ด าเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ปอมท. และ สกอ. ซึ่ง ปอมท. เป็นผู้ประสานในการจัดหาสถานท่ีส าหรับการไป

ชี้แจงยังหน่วยงานต่างๆ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ (MU Visit) 
  ประธานแจ้งถึงก าหนดการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ ดังนี ้
  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยก าหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะศิลปศาสตร์ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา มีสมาชิกเข้าร่วมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน อาจารย์ 
ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขติลิลิต อาจารย์ สมมิตร วงศ์บุญ
เนตร และอาจารย์ ศุภกฤต โสภิกุล 

  อาจารย์ สมมิตร วงศ์บุญเนตร ให้ความเห็นจากการไปเยี่ยมชื่นชมคณะศิลปศาสตร์ว่า ได้รับการ

ต้อนรับเป็นอย่างดี ท าให้รู้สึกประทับใจ 

  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยก าหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมสถาบันโภชนาการ ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันโภชนาการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
 ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ์ นาทะพันธ์ สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน

ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานประจ าวิทยาลัยนานาชาต ิตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ท าให้

ต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของวิทยาลัยนานาชาติ ว่างลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเลือกตั้ง

ซ่อม โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งซ่อม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 /๑.๖ พิธีถวายสัตย์ .... 



 ๔ 

 ๑.๖ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
 ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานท่ีดี และ

พลังของแผ่นดิน ในวันศุกร์ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ และ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี ศาลายา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อม

เพรียงกัน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี ้

 หน้า ๒ ข้อ ๑.๒ บรรทัดท่ี ๑๐ ค าว่า ๔๐๐๐ ล้านบาท แก้เป็น ๔,๐๐๐ ล้านบาท 

 หน้า ๖ ข้อ ๓.๔.๕ บรรทัดท่ี ๓ ค าว่า กันยาย แก้เป็น กันยายน 

 เม่ือแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันท่ี 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระที ่๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๑๕” 

  ประธานชี้แจงถึงโครงการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๑๕” ในวันอังคารท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 

๔๒๒๔ อาคารพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากรไดแ้ก่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตผู้แทน

ถาวรแห่งประเทศไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๒ สรุปการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ระหว่างวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปดังกล่าวเป็นเพียงร่าง จึงขอให้ประธาน

กรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาชิกช่วยตรวจสอบแก้ไข หรือเพิ่มเติม แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ โครงการบ้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมแบบส ารวจความต้องการท่ีพักอาศัยบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีสมาชิกส่งเพิ่มเติม ให้อาจารย์ จงดี โตอ้ิม เพื่อด าเนินการต่อไป 
  อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ได้แจ้งเพิ่มเติมเรื่องโครงการสวัสดิการ การจัดรถรับส่งบุคลากรจาก

ส านักงานอธิการบด-ีนครปฐม ว่า ในบางคร้ังพนักงานขับรถไม่มา หรือลา โดยฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ไดแ้จ้งให้ผู้โดยสารทราบ ซึ่ง

 /จะได้มีการหารือ .... 



 ๕ 

จะได้มีการหารือกับหัวหน้างานยานพาหนะว่า หากทราบว่าพนักงานขับรถลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ควรมีการแจ้งให้

ผู้โดยสารทราบ เช่น การน าป้ายไปตั้งไว ้
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 ๔.๒  สรุปการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ”   
  ประธานแจ้งว่า การจัดเสวนาวิชาการเรื่อง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมเสวนาจ านวนประมาณ ๓๐๐ คน ส าหรับการสรุปผล

การเสวนาฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าไฟล์เสียงการเสวนาฯ ขึ้นเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์

เพื่อให้คณาจารย์สามารถดาวน์โหลดเพื่อรับฟังเสียงการเสวนาฯ ได้  
  การเสวนาดังกล่าวนับว่าประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ส าหรับผลสรุปฯ รวมท้ังปัญหา อุปสรรคต่างๆ 

ขอให้ฝ่ายวิชาการนัดประชุมกรรมการฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 

                      ๔.๓ การสานเสวนา เร่ือง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 ประธานแจ้งว่าคณะท างานจัดสานเสวนาฯ ได้มีการประชุมไปแล้วเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ในฐานะประธานคณะท างานฯ ได้ด าเนินการปรับแก้โครงการเสวนาดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ซึ่งแต่เดิมก าหนดจ านวนกรรมการประจ าส่วนงานท่ีจะเข้าร่วมสานเสวนาไว้ส่วนงานละ ๒ คน 

แต่คณะท างานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใหมี้การเพิ่มจ านวนให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยไม่จ ากัดจ านวน นอกจากนี้จะมีการเชิญ

นายกสภามหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส่วนงานด้วย ก าหนดจัดในวันท่ี 

๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ส าหรบัสถานท่ีอยู่ระหว่างการประสานงาน 
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 ๔.๔ การรายงานการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
      ๔.๔.๑ คณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการ

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
  อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานคณะท างานติดตามการออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และ

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมคณะท างานฯ เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม 

CVMC ชั้นใต้ดิน ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีสรุปสาระส าคัญดังนี ้
  ๑. มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องการเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๓ ข้อ ตามมติท่ีประชุมสภา

คณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขณะนี้ได้ผ่านท่ีประชุมผู้บริหารเพื่อเสนอท่ีประชุมคณบดี

ต่อไป 
  ๒. ท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดโครงการเยี่ยมชมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี ้
  ๑. เสนอให้ไปเยีย่มชมหน่วยงานท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับพร้อมๆ กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเยี่ยมชมหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการประเมินผลงาน  การบริหารงาน การ

เรียนการสอน การมอบหมายงาน ความพึงพอใจของพนักงานและนโยบายสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อาจจะไปเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยเอกชนด้วย ท้ังนีเ้พื่อให้ไดข้้อมูลท่ีหลากหลาย แล้วสามารถน ามาปรับใชกั้บมหาวิทยาลัยมหิดลได้ 

 /๒. ก่อนที่จะไปเยี่ยม .... 



 ๖ 

  ๒. ก่อนท่ีจะไปเยี่ยมชมหน่วยงานใด ควรขอข้อมูล หรือเอกสาร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ PA จาก
หน่วยงานนั้นๆ มาศึกษา วิเคราะห์ และเสนอสภาคณาจารย์เพื่อพิจารณาก่อนท่ีจะไปเยี่ยมชม 

  สรุป คณะท างานฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๔.๔.๒ กรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๔.๔.๓ กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์   
  รองศาสตราจารย์ มยุนา ศรีสุภนันต์ ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ชี้แจงวา่ ได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๓๑ ชั้น ๕ 

อาคารส านักงานอธิการบดี โดยได้ประมวลผลคะแนนจากส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ ใน

การประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป ประธานเสนอว่า ขอให้ด าเนินการใหทั้นพิธมีอบรางวัลในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๔.๔ กรรมการฝ่ายวิชาการ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
            รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอต าแหน่งทางวิชาการ ลาประชุม จะแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการใน

การประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๔.๖ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ นินทจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน

สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม แต่ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ธิติคม 

พัวพันสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแทน เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ได้สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
  ๑. นายอ าเภอพุทธมณฑล ได้ท าหนังสือถืงอธิการบดีแจ้งว่าจากการตรวจสถานบันเทิง

บริเวณรอบศาลายา พบว่ามีนักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาไม่เรียบร้อย และไม่พกบัตรประจ าตัวประชาชน เข้าไปเท่ียวยัง

สถานท่ีดังกล่าว จึงฝากให้อาจารย์ช่วยก าชับให้นักศึกษาพกบัตรประจ าตัวประชาชน และแต่งกายให้เรียบร้อย เพราะทาง

อ าเภอฯ จะเริ่มก าหนดมาตรการท่ีเข้มงวดและจริงจังต่อไป 
  ๒. มีนักศึกษาทุจริตในการสอบ และอาจารย์ผู้คุมสอบจับได้ รองศาสตราจารย์ปรีชา  

สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ จึงขอให้คณาจารย์ช่วยตักเตือน และควรเตือนก่อนเข้าห้อง

สอบ โดยพยายามเน้นการป้องปราม 
  รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ไดต้ั้งข้อสังเกตว่า 
  ๑. การท่ีนายอ าเภอไปตรวจนักศึกษานั้น ทราบได้อย่างไรว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใด ใช้กฎเกณฑ์อะไรเป็นตัวแยกแยะ เกรงว่าจะขัดต่อสิทธิเสรีภาพ 
  ๒. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ การเจตนาทุจริตใน

การสอบ ถือว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องได้รับโทษ เช่น ตัดสิทธิการเข้าสอบ หรือพักการศึกษา มีก าหนดไม่เกิน ๑  

ปีการศึกษา ดังนั้นควรแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 /๔.๔.๗ กรรมการฝ่าย .... 



 ๗ 

                              ๔.๔.๗ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
  อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลาประชุม 
  อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ชี้แจงถึงสวัสดิการจัดรถรับส่งบุคลากรส านักงานอธิการบดี-

นครปฐม มีบุคลากรใช้บริการรถรับ-ส่งดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ในแต่ละเท่ียวมีบุคลากรมากกว่า ๕๐ คน ซึ่งท่ีนั่งมีไม่เพียงพอ 

ในจ านวนนี้มีนักศึกษาด้วย ซึ่งจะเสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดรถคันใหม่ท่ีมีท่ีนั่งมากกว่ารถคันเดิม 
  ประธานได้เสนอให้รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการต่อเท่ียว รวมท้ังถ่ายรูปไว้เพื่อ

ประกอบการน าเสนอ 
  รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ให้ความเห็นว่า ขอให้ไปศึกษาพระราชบัญญัตจิราจร

ทางบก ซึ่งได้ก าหนดจ านวนผู้โดยสารกับขนาดของรถไว้ ถ้ามีผูโ้ดยสารมากกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ หากเกิด

อันตรายขึ้นมา มหาวิทยาลัยจะมีความผิด ดังนั้น ขอให้อ้างอิงกฎหมายเพื่อประกอบการน าเสนอด้วย 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๔.๘ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔.๙ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ไม่มีการ

ประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔.๑๐ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
    ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๔.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
 อาจารย์ นลิน อารียา ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔.๑๓ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ

มาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี ้
   ๑) ท่ีประชุมรับทราบผลการตรวจรับงานจ้างล้างภาชนะส่วนกลาง และการจ้างเหมาท า
ความสะอาดโรงอาหารกลาง ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ผลการด าเนินงานเรียบร้อยสามารถตรวจรับงานจ้างได้ตามปกต ิ
   ๒) การด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี อาคารโรงอาหารกลางยังคงใช้งานจนถึงเดือน 
เมษายน ๒๕๕๔ จากนั้นจะใช้โรงอาหารแห่งใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โรงอาหารเดิมจะใช้เป็นอาคารกีฬา
โดยอยู่ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา เรื่องนี้ผู้แทนสภาคณาจารย์ได้เสนอให้พิจารณาถึงการใช้โรงอาหารท้ังสองแห่ง
พร้อมๆกันในระยะแรก ท้ังนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดจากการเริ่มใช้โรงอาหารใหม่ในช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษา
ใหม่ซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่จ านวนมาก โรงอาหารใหม่อาจจะเกิดปัญหาทางเทคนิคท่ีท าให้ไม่สามารถใช้บริการได้ตามเปา้หมาย 

 /อย่างไรก็ดี .... 



 ๘ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดใช้โรงอาหารสองแห่งพร้อมกันไม่สามารถท าได ้สรุปคือจะมีการเปลี่ยน
สถานท่ีโรงอาหารครั้งเดียวในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
   ๓) แผนการเปิดศูนย์อาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

ต้นทุนการด าเนินการของโรงอาหารในปัจจุบัน เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดอัตราค่าเช่าพื้นท่ีร้านค้า ท้ังนี้เนื่องจาก
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ฯ ได้เสนออัตราค่าเช่าพื้นท่ีร้านค้าในอัตราใหม่มาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยรวมแล้วอัตราค่าเช่า
พื้นท่ีจะสูงขึ้นหลายเท่า อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อราคาและคุณภาพอาหารท่ีจะจ าหน่ายให้นักศึกษาและบุคลากรท่ีใช้
บริการโรงอาหารใหม ่อย่างไรก็ตามผลสรุปเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นฝ่ายตัดสินใจ 
   ๔) ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๔.๑๔ กรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ

ด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการฯ ไปเป็นสัปดาห์หน้า 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป   
    ท่ีประชุมไดก้ าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา 

๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา และท่ีประชุมเสนอให้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. หลังจากเสร็จจากการ

ประชุมสภาคณาจารย์ 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา สุริยันต์ 

                                ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
 


